

ทปอ.หาหรือหาช่วงเวลาฝึกสอนคนเรียนสายครู

นำเสนอเมื่อ : 26 มิ.ย. 2560

ทปอ.เตรียมหาหรือ "รพว.ศธ.-สพฐ." หาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการฝึกสอนของนิสิต นักศึกษาคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เหตุ ส.ค.ศ.ท.ขอให้ ทปอ.ทบทวนการเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน ย้ำเป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัยที่สามารถดำเนินการได้ รวมทั้งใหม่มหาวิทยาลัยปรับตัวจัดหลักสูตรที่หนึ่งให้เหมาะสม หลังเจอปัญหาที่หนึ่งแอดมิชชั่นมีมากกว่าเด็ก

นายสุวัชรวิทย์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวภายหลังการประชุม ทปอ.ว่า ที่ประชุมสรุปผลการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบแอดมิชชั่นกลาง ปีการศึกษา 2560 ซึ่งในภาพรวมพบว่าจำนวนที่หนึ่งเรียนมีมากกว่าจำนวนผู้สมัครเข้าเรียน เนื่องจากจำนวนเด็กเกิดน้อยลง ทปอ.จึงได้ขอให้ทุกมหาวิทยาลัยวิเคราะห์ถึงสถิติดังกล่าว และปรับตัวทั้งปรับปรุงหลักสูตรและรูปแบบการรับให้เหมาะสม ส่วนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง Thai university Central Admission System (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยกระบวนการจะเริ่มต้นในเดือนตุลาคม 2560 นี้ ทปอ.จะสรุปความคืบหน้าและแจ้งให้นักเรียนทราบทางเว็บไซต์ <http://TCAS61.cupt.net> นอกจากนี้ ทปอ.ยังได้สรุปหลักการของ TCAS เพื่อเสนอสำนักนายกรัฐมนตรีด้วย เนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอทราบหลักการและความแตกต่างระหว่างระบบ TCAS กับระบบการรับนักเรียนในระบบเดิม

นายสุวัชรวิทย์กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องการเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียนนั้น ที่ประชุมยังไม่มีการหารือเรื่องดังกล่าว ระหว่างนี้คงต้องรอผลการวิจัยที่กำลังศึกษาเรื่องดังกล่าวอยู่ อย่างไรก็ตาม สมาชิก ทปอ.ส่วนใหญ่ยังมีมติที่จะยืนยันเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน เนื่องจากเห็นว่าการเปิด-ปิดดังกล่าวจะมีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยไทย นักศึกษา และทางรอดของการศึกษาไทยในอนาคต เพราะปัจจุบันจำนวนนักศึกษาลดลงเรื่อยๆ ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยไทยมีศักยภาพและความเข้มแข็งในเรื่องของการหลักสูตร การวิจัยที่มาตรฐานระดับโลก ดังนั้นในอนาคตต้องเติมเต็มด้วยนักศึกษาในภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งยืนยันว่าการเปิด-ปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยเป็นสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ส่วนกรณีกับทางสภาอภคค.ศ.ศ.ท.ขอให้ ทปอ.ทบทวนการเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน เนื่องจากมีผลกระทบในเรื่องการฝึกสอนของนิสิต นักศึกษาคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์นั้น ตนมองว่าเป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัยที่สามารถดำเนินการได้ทันที แต่อย่างไรก็ตาม ทปอ.ไม่ได้นิ่งนอนใจ ซึ่งเรื่องนี้ดังกล่าวคงต้องมีการหารือกับทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้ไปช่วยดูในช่วงเวลาในการฝึกสอนที่เหมาะสม ขณะเดียวกัน ทปอ.จะหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ถึงเรื่องดังกล่าวด้วย.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [ไทยโพสต์ วันที่ 26 มิถุนายน 2560](#)